

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมีการดำเนินการวิจัยและพัฒนา และทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งการวิจัยดังกล่าวอาจมีความเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่มีความจำเป็นต้องพิจารณาและปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย จึงกำหนดแนวนโยบายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังนี้

๑. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติต้องดูแลเรื่องจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานและในงานวิจัยของภาคธุรกิจในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยจัดให้มีแนวปฏิบัติและคู่มือสำหรับนักวิจัยทางด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่อบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒. การวิจัยในมนุษย์ หมายถึง การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมถึงร่างกาย จิตใจ สังคม รวมทั้งสิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกาย และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น เวชระเบียน ผลการตรวจวินิจฉัย เป็นต้น

๓. โครงการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ดำเนินการโดยนักวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและนักวิจัยภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมทั้งโครงการวิจัยใดๆ ที่เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งดำเนินการอยู่ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๔. โครงการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน และจรรยาบรรณหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพ อีกทั้ง ต้องแสดงถึงความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ ตลอดจนคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพของอาสาสมัครวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย

จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ